



ฉบับที่ 4/2564

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมกราคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือเดือนมกราคม 2564 หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อมากขึ้น ทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวมากขึ้น ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนรายได้ยังคงเปราะบางจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและผลผลิตภาคเกษตรยังคงหดตัว เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนชะลอตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวได้แม้ชะลอลงบ้าง

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบเพิ่มขึ้น จากราคาอาหารสดชะลอลง ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ลดลง ภาคการเงิน ณ เดือนธันวาคม 2563 เงินฝากและเงินให้สินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้สายการบินปรับลดเที่ยวบินในหลายเส้นทาง จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยปรับลดลงมาก สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือหดตัวมากขึ้นในทุกเครื่องชี้ ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวสูงต่อเนื่อง ผลจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน ผลจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้คนลดการเดินทางและกิจกรรมนอกบ้านตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนรายได้ยังคงเปราะบางและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับลดลง โดยการใช้จ่ายหดตัวมากขึ้นในหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันและหมวดบริการเป็นสำคัญ ส่วนการใช้จ่ายหมวดยานยนต์ชะลอหลังจากเร่งตัวไปมากในเดือนก่อน โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ส่วนรถกระบะเชิงพาณิชย์ยังพอขยายตัวได้ตามความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเกษตรและขนส่ง

รายได้เกษตรกร กลับมาทรงตัว ตามปัจจัยด้าน **ผลผลิตเกษตร** หดตัวน้อยลง ผลผลิตอ้อยโรงงานเร่งเก็บเกี่ยวมากขึ้นกว่าเดือนก่อน แต่ผลผลิตทั้งฤดูการผลิตยังต่ำกว่าปีก่อนจากการลดพื้นที่เพาะปลูกและภัยแล้งทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีขยายตัวได้จากปริมาณฝนที่เอื้ออำนวยในช่วงเพาะปลูกทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และผลผลิตมันสำปะหลังพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ด้าน**ราคาสินค้าเกษตร** ขยายตัวชะลอลง จากราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปีลดลงตามผลผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาอ้อยโรงงานและสุกรชะลอลง

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวน้อยลง การผลิตน้ำตาลหดตัวน้อยลงตามปริมาณอ้อยโรงงานเข้าหีบเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ประกอบกับการผลิตเครื่องดื่มกลับมาขยายตัวจากการเร่งผลิตเพื่อชดเชยสต็อก ด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายตัวได้เล็กน้อย เป็นการผลิตชิ้นส่วนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ ตามความต้องการของต่างประเทศที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวชะลอลง โดยรายจ่ายลงทุนชะลอลงในหมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์สูงเป็นผลจาก พ.ร.บ.งบประมาณปีก่อนประกาศใช้ล่าช้า โดยการเบิกจ่ายขยายตัวในส่วนของกรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมวดครุภัณฑ์ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขณะที่ **รายจ่ายประจำ** กลับมาหดตัว ตามการเบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายอื่นของงบกลาง หมวดค่าตอบแทน และหมวดค่าใช้สอยของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลดลง

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลง โดยการลงทุนเพื่อการผลิตชะลอลง ธุรกิจส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนออกไป สอดคล้องกับมูลค่าการนำเข้าสินค้าเครื่องจักรอุปกรณปรับลดลง **ด้านการลงทุนเพื่อการก่อสร้าง** ชะลอลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม สะท้อนจากพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างกลุ่มบ้านเดี่ยวหดตัวมากขึ้น

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออก ในรูปเงินบาท ขยายตัวจากเดือนก่อน จากการส่งออกผลไม้ โดยเฉพาะลำไยสดไปจีนผ่านด่านเชียงของเพื่อใช้บริโภคช่วงตรุษจีนในต้นเดือนหน้า การส่งออกสินค้าในหมวดยานยนต์ รวมถึงสินค้ากลุ่มอาหารและยาไปเมียนมายังขยายตัว ตามความต้องการที่มีต่อเนื่อง **ด้านการนำเข้า** ขยายตัวสูงจากเดือนก่อน ตามการนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว เป็นสำคัญ รวมทั้งการนำเข้าผักและผลไม้จากจีน

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ติดลบที่ร้อยละ 0.45 ติดลบเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากราคาอาหารสดชะลอลง ในกลุ่มผักและผลไม้สด และข้าวสารเหนียว ส่วนราคาน้ำมันขายปลีกภายในประเทศหดตัวน้อยลง ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น **ด้านตลาดแรงงาน** ยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ปรับลดลง

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 **ยอดเงินฝากคงค้าง** ของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน จากความต้องการรักษาสภาพคล่องของผู้ฝาก **ด้านสินเชื่อคงค้าง** ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนเช่นกัน โดยสินเชื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จากโครงการสนับสนุนการมีบ้านของประชาชน ส่วนสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์หดตัวจากสินเชื่อเพื่อธุรกิจตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

ธนาคารแห่งประเทศไทย
25 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค
โทรศัพท์ 0 5393 1168
E-mail: Tanapord@bot.or.th